

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN PHỐ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Phố Châu, ngày tháng 02 năm 2025

V/v trả lời xác minh tình trạng  
hôn nhân của công dân

Kính gửi: UBND thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Ngày 13/02/2025, UBND thị trấn Phố Châu nhận được Công văn số 11/UBND-TP ngày 07/01/2025 của UBND thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông về việc xác minh tình trạng hôn nhân của bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa để thực hiện việc đăng ký lại kết hôn cho bà Vân, ông Hòa tại UBND thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông. Các thông tin cụ thể như sau:

Bà: Nguyễn Thị Vân. Sinh ngày: 19/8/1965;

Ông: Trần Đình Hòa. Sinh ngày: 04/8/1964;

Nơi thường trú: TDP8, thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung cần xác minh: "*Xác minh bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa từ năm 1983 đến năm 2000 có đăng ký kết hôn hay đăng ký kết hôn lại tại địa phương hay không và có xin xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với ai tại địa phương khác hay không?*".

Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại địa phương; qua kiểm tra, xác minh, UBND thị trấn Phố Châu xác định: Tại địa phương không còn lưu trữ sổ đăng ký kết hôn trước năm 1999 (của UBND xã Sơn Phố cũ, nay là thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), do đó không có các thông tin của bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa nên UBND thị trấn không có căn cứ, không có cơ sở để xác nhận việc bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa có đăng ký kết hôn hay đăng ký lại kết hôn hay không. Tuy nhiên theo phần mềm hộ tịch và sổ hộ tịch đang lưu trữ tại UBND thị trấn từ năm 2000 trở về sau phản ánh bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa không có thông tin đăng ký kết hôn hay đăng ký lại kết hôn tại địa phương, UBND thị trấn cũng không cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Nguyễn Thị Vân và ông Trần Đình Hòa để đăng ký kết hôn nơi khác trong thời gian trên.

UBND thị trấn Phố Châu trả lời theo nội dung Công văn số 11/UBND-TP ngày 07/01/2025 đến UBND thị trấn Kiên Đức biết để xử lý, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch cho công dân theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Thành**